

ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ
NGHIỆN MA TÚY

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 18-KH/ĐUBP

Sơn La, ngày 23 tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

**triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024
của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới**

Thực hiện Kế hoạch số 712-KH/ĐU ngày 13/5/2024 của Đảng uỷ Sở Lao động Thương binh và xã hội về thực hiện và quán triệt triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đảng uỷ bộ phận Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng.

Tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Việc tổ chức tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền miệng; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các văn bản của đảng cấp trên trong đơn vị.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác tuyên truyền miệng là trách nhiệm của trực tiếp của cấp ủy chi bộ và lãnh đạo các phòng chuyên môn.. Tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; coi công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên là một nội dung lãnh đạo quan trọng, thường xuyên; phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở trong công tác tuyên truyền miệng, kịp thời đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Triển khai thực hiện quả Kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về thực hiện Kết luận 254-KL/TU ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền đáp

ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch số 222-KH/TU ngày 26/3/2024 của Tỉnh uỷ về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền miệng với công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức hoạt động và cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

- Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền miệng.

Các cấp ủy chi bộ phải nghiên cứu chất lọc nội dung tuyên truyền, thiết thực, phù hợp thực tiễn, bảo đảm tính thời sự, tính chân thực và tính chiến đấu cao; trên cơ sở lý luận, thực tiễn khoa học; dự báo, định hướng tư tưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đối với các sự kiện quan trọng, nhạy cảm, phức tạp được dư luận quan tâm, cấp ủy chi bộ tổ chức nội dung chuyên đề thời sự để kịp thời cung cấp và định hướng dư luận.

Đối với các chủ trương, chính sách quan trọng, bí thư chi bộ phải có trách nhiệm định hướng, phổ biến, quán triệt. Ngoài việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cần lựa chọn cân đối hài hòa giữa nội dung mang tính thời sự, các chuyên đề về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng...

- Đổi mới phương pháp tuyên truyền miệng.

Trong quá trình thực hiện cần kết hợp phương pháp truyền thống gắn với hình ảnh động trong ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng.

Phát huy tính sáng tạo, tính trung thực, tạo sự hấp dẫn, thu hút đối tượng nghe nhưng không thổi phồng hoặc bóp méo vấn đề. Tăng cường đối thoại tương tác, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, qua đó nắm rõ hơn tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, viên chức và người lao động để làm cơ sở tham mưu, đề xuất các giải pháp thích hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đơn vị.

Chú ý tuyên truyền trước, trong và sau những sự kiện quan trọng mà các thế lực thù địch thường tập trung chống phá, như: Đại hội Đảng, các kỳ họp Quốc hội, khi ban hành các luật, bộ luật, các hội nghị về công tác cán bộ, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương... nhằm kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong ngành, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với Đảng.

- Đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền miệng.

Ngoài việc tổ chức trong các buổi sinh hoạt, các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, các cấp ủy chi bộ và lãnh đạo các phòng chuyên môn cần định hướng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tình hình trong nước và quốc tế, thông tin về

những sự kiện, vấn đề được xã hội quan tâm, các thông tin của đơn vị. Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với nội dung, đối tượng tuyên truyền nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động tuyên truyền miệng.

3. Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên

Tạo điều kiện cho đội ngũ cấp ủy làm công tác tuyên truyền miệng được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng công tác. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng; tham gia các hội thi tuyên truyền viên giỏi; tích cực tham gia nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.

Tuyên truyền viên của cơ sở cần nêu cao trách nhiệm, gương mẫu chủ động, tích cực rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức; đồng thời phải tự học tập nghiên cứu, nâng cao trình độ, năng lực công tác, đặc biệt là phương pháp, kỹ năng truyền đạt, chuẩn bị kỹ về nội dung... để trình bày có sức hấp dẫn, cuốn hút người nghe không chỉ về nội dung mà còn cả phương pháp thể hiện trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, kỷ luật phát ngôn, tăng cường gợi mở, trao đổi hai chiều và giải đáp những vấn đề cốt lõi, điểm mới cần quan tâm.

III- HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Hình thức

Tổ chức thông qua hội nghị, các buổi sinh hoạt thường kỳ, các hoạt động tập thể, qua thực hiện các phong trào, các dịp kỷ niệm và các hình thức khác của các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

Tăng cường các tin bài, chuyên mục tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của cơ sở.

2. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nội dung Chỉ thị số 30-CT/TW, Kế hoạch số 199-KH/ĐUK ngày 26/4/2024 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của chi bộ, phòng chuyên môn; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác tuyên truyền miệng báo cáo định kỳ 6 tháng và hằng năm về Đảng ủy bộ phận (Đ/c Nguyễn Danh Toàn) tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

Trên đây Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Đảng ủy bộ phận Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh. Đề nghị các chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- ĐU sở LĐTBXH (b/c),
- Các đồng chí ĐUV,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Lưu Đảng ủy(H.Thủy 01b)..

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Đoàn Văn Tú

